

## BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG Tạo sân chơi lành mạnh cho nhân viên y tế những ngày giáp Tết

Những ngày cuối năm cận kề đón một mùa xuân mới, toàn thể nhân viên Khoa Xét nghiệm tất bật với việc thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân. Với một lượng bệnh đông, hầu hết khách hàng đến khám bệnh để an tâm chuẩn bị đón một mùa xuân mới với một thai kỳ an toàn, mạnh khỏe. Bên cạnh việc thực hiện chuyên môn với phương châm “Tận tâm - Kịp thời - Chính xác”, Khoa Xét nghiệm đem lại cho bệnh nhân một kết quả chính xác, kịp thời giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân.



*Khách hàng đến khám bệnh trong những ngày giáp Tết*

Việc chú trọng chuyên môn luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi cá nhân nhân trong bệnh viện nói chung và tập thể Khoa Xét nghiệm nói riêng. Tuy nhiên, để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn thể nhân viên bệnh viện trong dịp Tết đến Xuân về, Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã tổ chức cuộc thi trang trí tiểu cảnh Góc Tết tại các khoa phòng trong khuôn viên bệnh viện.

Trong không khí rộn ràng tranh nhau làm đẹp tiểu cảnh Góc Tết của khoa, phòng mình các nhân viên y tế đã tranh thủ thời gian nghỉ trưa và sau giờ làm việc để trang trí Góc Tết “Xuân Giáp Thìn 2024” của khoa mình. Với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân” đã nêu bật được tính đặc trưng của Khoa Xét nghiệm, tuy không khéo tay như người nghệ sĩ nhưng với tinh thần một lòng đoàn kết cùng nhau tạo nên một sản phẩm, cuối cùng đã tạo nên một góc nhỏ mùa xuân tại lầu 1 của bệnh viện.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG Tạo sân chơi lành mạnh cho nhân viên y tế những ngày giáp Tết



*Những sản phẩm do Khoa tạo nên từ những nguyên liệu tự có*

Thông qua cuộc thi không những thể hiện được tinh thần đoàn kết giữa các nhân viên, khoa, phòng trong bệnh viện mà còn góp phần tạo vẻ mỹ quan, không khí vui tươi ấm áp cho nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân người bệnh khi đang phục vụ công tác chuyên môn cũng như đang sử dụng các dịch vụ tại bệnh viện.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG Tạo sân chơi lành mạnh cho  
nhân viên y tế những ngày giáp Tết



*Ban Giám đốc chúc Tết toàn thể nhân viên Khoa Xét nghiệm*

Tập thể Khoa xét nghiệm chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Công đoàn Bệnh viện và toàn thể quý đồng nghiệp đã dành thời gian quý báu đến Góc Tết của Khoa, lắng nghe sự trình bày về tác phẩm và dành lời khen ngợi cho Khoa. Kính chúc Ban Giám Đốc, quý đồng nghiệp cùng toàn thể bệnh nhân và thân nhân người bệnh có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có một mùa xuân an lành và hạnh phúc, chúc cho những sản phụ chuẩn bị sinh có một hành trình vượt cạn thành công./.

**MINH THU'**